

บาร์เทอร์การ์ด สบช่องรุกตลาดต่อเนื่อง



กระแสความร้อนแรงของวงการบาร์เทอร์ หรือระบบเทรดสินค้าและบริการ โดยไม่ใช้เงินสด ให้ผลประโยชน์ด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด ยังคงเป็นที่ น่าจับตามองอย่างต่อเนื่อง



เรวดี วัฒนานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจบาร์เทอร์เป็นที่รู้จักกันมาช้านาน ถือเป็นต้นกำเนิดของการทำการค้าในยุคปัจจุบัน จากหลักการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกัน ก่อนที่จะมีระบบเงินตราเกิดขึ้น ต่อมาความต้องการด้านการแลกเปลี่ยนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงได้เกิด คนกลาง หรือผู้ให้บริการทำการค้าแลกเปลี่ยน เพื่อให้นักธุรกิจได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ สำหรับประเทศไทยในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีผู้ให้บริการ เป็นคนกลางทำการค้าแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเกิดขึ้นและปิดตัวลงหลายรายเนื่องจากจำนวนสมาชิกที่ทำการค้าด้วยน้อยมาก ซึ่งรวมไปถึงการไม่ได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานของธุรกิจการแลกเปลี่ยนระดับสากล แต่อย่างไรก็ตาม “**บาร์เทอร์การ์ด**” ก็ยังคงยืนหยัดตำแหน่งของการเป็นเจ้าตลาดอันดับ 1 และการเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดินทางพัฒนาธุรกิจ และศักยภาพในการให้บริการรอบด้าน เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ใช้บริการที่ไว้วางใจในระบบบาร์เทอร์การ์ดอย่างต่อเนื่อง

“ กว่า 16 ปีที่บาร์เทอร์การ์ด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ในการลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเพิ่มยอดขาย ด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยไม่ใช้เงินสด อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าอื่นๆ ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงขาลง ทำให้ปัจจุบันบาร์เทอร์การ์ด มียอดสมาชิกกว่า 3,000 ธุรกิจในประเทศไทย และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 30% ในปีนี้ รวมถึงการได้รับรางวัล INTERNATIONAL LICENSEE OF THE YEAR 2013 และ 3 office จาก 6 office ในประเทศไทยยังได้รับรางวัล OFFICE WORLD CUP 2013 และตลอดจนการลงทุนพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนการันตีถึงความมั่นคง และความเป็นผู้นำทางด้านการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสด รายใหญ่ที่สุดในโลก ”

เรวดี กล่าว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บาร์เทอร์การ์ด ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี และบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า โดยได้มีการลงทุนหลายล้านบาท เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานระดับโลก นับเป็นการพัฒนาธุรกิจบาร์เทอร์ให้ก้าวสู่ความ
ทันสมัย ตอบรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
หรือเหล่าสมาชิก ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าอีกด้วยเช่น งานบาร์เทอ
ร์การ์ด เทรดโชว์ ซึ่งดำเนินการจัดมากกว่า 49 ครั้ง โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากสมาชิก ดังจะเห็น
ได้จากยอดการเทรดสินค้าและบริการที่มากถึง 20 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง สำหรับผู้สนใจในระบบ
บาร์เทอร์การ์ด สามารถเข้าสู่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bartercard.co.th หรือโทรศัพท์ 0-2655-3111